



ไฮไลท์

- ไวลด์นางฟ้าสูงสุดถึง x144
- เลือกคุณสมบัติของไวลด์ติดหนึบหรือปฏิริยาระเบิดได้
- คุณสมบัติ Heartstopper™ ผังลึก
- โบนัสบาย™เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: ลิล' เดวิล

ปลดปล่อยปีศาจในตัวคุณไปกับ ลิล' เดวิล!

เตรียมพร้อมออกผจญภัยไปกับเกมที่น่าตื่นเต้นไม่เหมือนใครกับ ลิล' เดวิล เกมสล็อต 4,096 วิธีสุดล้ำ ที่จะมอบตัวเลือกให้กับผู้เล่นมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้เวลาดำดิ่งสู่โลกแห่ง Heartstopper™ และสัมผัสคุณสมบัติที่คุณไม่เคยพบจากที่ไหนมาก่อนที่จะทำให้คุณยังใจไม่อยู่!

จับตาดูไวลด์นางฟ้ามาประดับประดาที่วงล้อ 3 และ 4 ซึ่งมาพร้อมกับตัวคุณที่สามารถพุ่งทะยานได้สูงสุดถึง x144! ด้วยคุณสมบัติฟรีสปินที่คุณเลือกได้เอง คุณจะค้นพบพลังแห่งนางฟ้าของไวลด์ติดหนึบในฟรีสปินนางฟ้าของฉัน หรือเลือกเส้นทางที่ดิบโหดด้วยฟรีสปินคุกกี้ดินระเบิด ที่ซึ่งปฏิริยาระเบิดหลอมรวมเข้ากับกับไวลด์ดินระเบิด ยกกระต๊อบขึ้นไปอีกขั้นเมื่อ Heartstopper™ เปิดการใช้งานฟรีสปินแบบยกกระต๊อบเพื่อช่วงเวลาดีๆ ที่เต็มไปด้วยความเย้ายวน

ด้วยเงินเดิมพันเพียง 85 เท่า คุณก็สามารถโบนัสบาย™ด้วยข้อเสนอสุดดึงดูดใจเพื่อเข้าสู่ฟรีสปินได้ทันที! ชัยชนะอันเร้าใจและการหมุนแห่งสรวงสวรรค์จะมารับรจบกันที่ ลิล' เดวิล

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 4
วิธีการชนะ	4,096 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	~100,504x
ความเสี่ยง	สูงมาก
การเดิมพันขั้นต่ำ	0.10 ยูโร/ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ
การเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 2.5 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 5 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 10 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	5 (ไวลด์นางฟ้า, ฟรีสปินนางฟ้าของฉัน, ฟรีสปินคุกกี้ดินระเบิด, ฟรีสปิน Heartstopper™ แบบยกกระต๊อบ, โบนัสบาย™)
RTP	96.43% - 95.47%

คุณสมบัติในเกม



ไวลด์นางฟ้า

ไวลด์นางฟ้าจะปรากฏบนวงล้อที่ 3 และ 4 พร้อมตัวคูณตั้งแต่ x4 ถึง x12 ไวลด์นางฟ้าสามารถปรากฏบนวงล้อได้สูงสุด 2 ตัวในการหมุนแต่ละครั้งรวมตัวกันเป็นตัวคูณที่เจ็ดจรัสสูงสุดถึง x144



ฟรีสปินนางฟ้าของฉันทัน

เริ่มต้นด้วยฟรีสปิน 7 ครั้ง สัญลักษณ์ปกติหนึ่งตัวจะถูกสุ่มเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นไวลด์ติดหนึบ หากมันปรากฏอยู่ที่ไหนก็ตามในวงล้อที่ 2 ถึง 5 มันจะเปลี่ยนเป็นไวลด์ติดหนึบและยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้นในรอบที่เหลือถัดไป หากคุณได้ไวลด์ติดหนึบเต็มวงล้อ คุณจะได้รับการหมุนเพิ่มเติม 3 ครั้งเท่านั้นยังไม่พอ หากไวลด์ปรากฏขึ้นที่วงล้อที่ 3 หรือ 4 มันจะเปลี่ยนเป็นไวลด์นางฟ้าที่จะมอบตัวคูณ 4x และจะเพิ่มขึ้นทีละ 2 ในแต่ละการหมุนสูงสุดถึง 12x เมื่อรวมสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน คุณจะมีโอกาสได้รับตัวคูณสูงสุดถึง 144x



ฟรีสปินคุกกี้ดินระเบิด

เริ่มต้นด้วยฟรีสปิน 12 ครั้ง สัญลักษณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะยกเว้นสแคตเตอร์ จะเกิดปฏิกิริยาและถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ที่ตกลงมาจากด้านบน ไวลด์ดินระเบิดอาจปรากฏในสองวงล้อตรงกลาง - จำนวนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น 1 ในการหล่นแต่ละครั้ง ของแต่ละกลุ่มสัญลักษณ์และคุณทบทวนเอง คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ซ้ำได้โดยการได้รับสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปซึ่งจะมอบฟรีสปินพิเศษให้กับคุณอีก 6 ครั้ง (สแคตเตอร์เพิ่มเติมจะให้รางวัลเป็นการหมุนพิเศษ 6 ครั้งต่อตัว)



ฟรีสปิน กระชากใจ™ แบบยกกระดืบ

เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ Heartstopper™ ผู้เล่นต้องรวบรวมสัญลักษณ์หัวใจให้ได้ 40 ตัว ซึ่งเกิดจะขึ้นเมื่อเล่นสแคตเตอร์แสดงผล (สแคตเตอร์ 2 ตัวบนวงล้อ) เมื่อรวบรวมสัญลักษณ์หัวใจได้ 40 ตัว คุณจะได้รับการเลือกคุณสมบัติฟรีสปินที่เล่นเหมือนกันสองคุณสมบัติ แต่คราวนี้จะมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสองแบบ:

- ฟรีสปินนางฟ้าของฉันทันแบบยกกระดืบ – สัญลักษณ์ที่จ่ายเงินรางวัลสูงสุด (หัวใจสีม่วง) จะถูกเปลี่ยนเป็นไวลด์ติดหนึบ
- ฟรีสปินคุกกี้ดินระเบิดแบบยกกระดืบ – ตัวคูณของไวลด์ดินระเบิดจะเริ่มต้นที่ 5x ซึ่งต่างจากโหมดมาตรฐานที่จะเริ่มต้นที่ 1x

โบนัสสาย™



หากคุณอดใจรอคอยการมาของความสนุกสนานเหวี่ยงไม่ไหว คุณสามารถให้รางวัลตัวเองได้ด้วยคุณสมบัติโบนัสสาย™อันยอดเยี่ยม! ด้วยเงินเดิมพันของคุณเพียง 85 เท่า คุณก็สามารถเข้าสู่ฟรีสปินได้ทันที และการซื้อแต่ละครั้งจะมีโอกาส 22.95% ที่จะมอบรางวัลฟรีสปินแบบยกกระดืบให้กับคุณนี้เป็นข้อเสนอที่เย้ายวนใจจนยากที่จะต้านทาน!

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย

ประเภทเกม OSS

รหัส OSS

RTP

ตัวเลือก 95% พร้อมโบนัสสาย™

lildevil

lildevilv1000000

96.43% - 95.47%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องมีการใช้ BTG ในสื่อการตลาดและการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดควบคู่ไปกับเกมลิล' เดวิล Heartstopper และโบนัสสาย™ เกมนี้ตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)